

Số: /BC-SNN&PTNT

Thanh Hóa, ngày tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản tháng 5 năm 2023 và Kế hoạch trọng tâm tháng 6 năm 2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm (ATTP) nông lâm thủy sản tháng 5 năm 2023 và Kế hoạch trọng tâm tháng 6 năm 2023, như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 5 NĂM 2023

1. Xây dựng và chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật

Đề công tác chỉ đạo, điều hành có hiệu quả và tổ chức, triển khai, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh và chủ động ban hành 12 văn bản hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị có liên quan thực hiện tốt nội dung các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao về công tác quản lý chất lượng VTNN và ATTP nông lâm thủy sản. (Có bảng tổng hợp tại phụ lục I kèm theo).

Nhìn chung, trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động ban hành các văn bản để chỉ đạo, điều hành triển khai đầy đủ các nội dung, chất lượng, tiến độ và cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, tạo sự chuyên biến rõ rệt đối với công tác đảm bảo chất lượng ATTP trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật

a) *Phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, truyền thông về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản*

Trong tháng 5 năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa và các cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tỉnh, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

Tổ chức Hội nghị Đối thoại với chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc trách nhiệm quản lý nhằm nắm bắt thông tin, thảo luận tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2023 với 120 người tham dự; 08 lớp tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho cán bộ cấp xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy

sản tại các huyện (Nthur Thanh, Hoàng Hóa, Bỉm Sơn và huyện Hậu Lộc) với số người tham dự là 1.200 tham dự; in ấn 52.000 tờ rơi tuyên truyền các yêu cầu cốt lõi đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản nhỏ lẻ, tàu cá.

Duy trì website của Sở và các đơn vị trực thuộc nhằm cung cấp kịp thời thông tin, tình hình ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, công khai danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP, các cơ sở được xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; tiếp nhận các thông tin phản ánh của quần chúng nhân dân về chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản qua số điện thoại đường dây nóng.

(Có bảng tổng hợp tại phụ lục II kèm theo).

b) Tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, ATTP; xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn

- Xây dựng các vùng sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, ATTP: bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp và các cơ sở hình thành, phát triển các vùng sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng ATTP để nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người nông dân. *(Có bảng tổng hợp tại phụ lục III kèm theo).*

- Xây dựng các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn: duy trì 26 đơn vị được xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Các sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn được kiểm tra, giám sát, xác nhận và được cấp tem điện tử truy xuất nguồn gốc góp phần tạo dựng thương hiệu cho nông sản thực phẩm của tỉnh, đồng thời hình thành được mối liên kết giữa sản xuất - cung ứng và tiêu thụ thực phẩm an toàn, tạo tiền đề cho chuỗi liên kết, cung ứng nông sản, thực phẩm phát triển bền vững. *(Có bảng tổng hợp tại phụ lục IV kèm theo).*

c) Giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản

- Các đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện lấy 64 mẫu thực phẩm nông sản, thủy sản để giám sát nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, ngăn chặn các sản phẩm không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường. Kết quả: 62 mẫu đạt yêu cầu, 02/64 mẫu vi phạm (chiếm 3,125%) *(Có bảng tổng hợp tại phụ lục V, VI, VII kèm theo).*

- Giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp: thực hiện lấy 25 mẫu vật tư nông nghiệp, hiện đang chờ kết quả kiểm nghiệm *(Có bảng tổng hợp tại phụ lục VIII kèm theo).*

d) Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

- Thanh tra, kiểm tra, thẩm định, chứng nhận cơ sở SXKD nông lâm thủy sản thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP:

+ Thanh tra, kiểm tra về ATTP: chủ trì 01 Đoàn Kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp tháng hành động ATTP năm 2023 theo Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 10/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện kiểm tra tại 30 cơ sở, kết quả: 22 cơ sở đạt yêu cầu, xử lý vi phạm 08 cơ sở, thu nộp số tiền 50 triệu đồng; thực

hiện 01 cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch đối với 18 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Chi cục, hiện đang chờ kết quả kiểm nghiệm.

+ Chứng nhận cơ sở SXKD nông lâm thủy sản thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP: tháng 5 năm 2023, thực hiện thẩm định, cấp giấy chứng nhận điều kiện an toàn thực phẩm cho 05 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và 05 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên; lũy kế có 1.163 cơ sở thuộc trách nhiệm quản lý đã được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (98 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; 1.065 tàu cá có chiều dài 15m trở lên) và 34 cơ sở được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (VietGAP, VietGAHP, HACCP, ISO 22000).

(Có bảng tổng hợp tại phụ lục IX kèm theo).

- Theo thống kê số cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản phải ký cam kết theo Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT là 222.761 cơ sở, trong đó 215.147 cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ (102.205 cơ sở trồng trọt, 106.400 cơ sở chăn nuôi, 6.542 cơ sở nuôi trồng thủy sản); 1.960 cơ sở sản xuất, kinh doanh không có địa điểm cố định (trừ tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên); 3.930 cơ sở sơ chế nhỏ lẻ; 724 cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ; không có cơ sở chuyên kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản bao gói sẵn. Trong tháng 5/2023 có 4.500 cơ sở thực hiện ký cam kết sản xuất, khi doanh nghiệp thực phẩm an toàn, lũy kế đến nay, có 200.654 cơ sở thực hiện ký cam kết; đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện cam kết tại 182.500 cơ sở trong đó 176.450 cơ sở tuân thủ theo cam kết, 6.050 cơ sở chưa tuân thủ theo cam kết (chiếm 3,3%). *(Có bảng tổng hợp tại phụ lục X kèm theo)*

- Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về vật tư nông nghiệp: thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 44 cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, kết quả: xử lý vi phạm hành chính 01 cơ sở kinh doanh phân bón, thu nộp ngân sách 3,5 triệu đồng. Kỳ báo cáo trước xử lý 13 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi có mẫu vi phạm, xử lý VPHC thu nộp số tiền 142.380.000 đồng. *(Có bảng tổng hợp tại phụ lục XI kèm theo)*

e) Xử lý vi phạm bơm nước, tiêm thuốc an thần vào gia súc, gia cầm

Trong tháng 5 năm 2023, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, không phát hiện các vụ vi phạm về bơm nước, tiêm thuốc an thần vào gia súc, gia cầm.

f) Công tác quy hoạch giết mổ và tình hình quản lý cơ sở giết mổ động vật

Đến nay, toàn tỉnh có 1.370 cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, trong đó 07 cơ sở giết mổ tập trung và 1.363 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ. *(Có bảng tổng hợp tại phụ lục XII kèm theo).*

g) Công tác giám sát ATTP sản phẩm trâu, bò có nguồn gốc nhập khẩu

Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiếp tục phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND

tinh, về quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm, đặc biệt tăng cường công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh trâu, bò, sản phẩm từ trâu, bò. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác quản lý vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

h) Kết quả thực hiện chương trình giám sát dư lượng và Chương trình giám sát dư lượng và thu hoạch nhuyễn thể 02 mảnh vỏ

Thực hiện 04 đợt giám sát với tổng số 04 mẫu ngao và 08 mẫu nước trên vùng thu hoạch NT2MV tại các huyện Nga Sơn, Hậu Lộc, Quảng Xương, thị xã Nghi Sơn. Kết quả phân tích: đạt yêu cầu.

3. Tăng cường nguồn lực cho công tác đảm bảo ATTP

3.1. Về tổ chức bộ máy

Sở Nông nghiệp và PTNT là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản. Các nhiệm vụ quản lý ATTP trong lĩnh vực nông nghiệp đã được phân công cho các Chi cục trực thuộc theo Quyết định số 552/QĐ-SNN&PTNT ngày 22/8/2019 và đã xây dựng, trình UBND tỉnh Đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức bên trong các Chi cục thuộc Sở theo quy định, đảm bảo bộ máy được bố trí, sắp xếp phù hợp với trình độ, năng lực và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

3.2. Về nhân sự, đào tạo

Các cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản được đào tạo đúng chuyên ngành và tham gia đầy đủ các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao theo quy định.

(Có bảng tổng hợp tại phụ lục VX, XVI kèm theo)

3.3. Về năng lực đánh giá sự phù hợp

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm, thủy sản nâng cao năng lực kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng, thực hiện tốt công tác phục vụ quản lý nhà nước và hoạt động dịch vụ theo quy định. Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng nông, lâm thủy sản đã được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, đồng bộ đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và ISO/IEC 17065:2012 và tiêu chí của phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận hiện đại tốp đầu trong cả nước. Trung tâm được cấp Giấy chứng nhận, chỉ định thực hiện trên 600 chỉ tiêu thử nghiệm ATTP và đã được đăng ký, chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp cho hơn 40 lĩnh vực như chứng nhận Nông nghiệp hữu cơ; VietGAP trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản; ISO 9001, ISO 22000, HACCP, GMP

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong tháng 5 năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

III. KẾ HOẠCH TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2023

1. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai chính sách, pháp luật

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về bảo đảm an ninh, ATTP trong tình hình mới, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về ATTP trong tình hình mới, Quyết định số 1384/QĐ-BNN-QLCL ngày 15/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về Phê duyệt Đề án “Đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2021-2030”; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 11/6/2020 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Kết luận số 624-KL/TU ngày 04/10/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Tham mưu triển khai Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 09/3/2023 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực quản lý chất lượng ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025” năm 2023.

- Tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả đầy đủ các văn bản, các nhiệm vụ theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh; phối hợp tốt với UBND các huyện, thị xã, thành phố để đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn.

2. Tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật

2.1. Thông tin, truyền thông về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan truyền thông, đa dạng hình thức, phương thức thông tin, tuyên truyền về ATTP; tăng thời lượng, tần suất phát sóng các chuyên mục về đảm bảo ATTP trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tổ chức triển khai công tác tập huấn hướng dẫn áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (GAP, GMP, HACCP, SSOP...) vào sản xuất và xây dựng phát triển chuỗi liên kết nông sản thực phẩm an toàn; hướng dẫn quy trình sản xuất, thu hoạch, chế biến, đóng gói, giao nhận và tự công bố chất lượng sản phẩm nhằm đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử.

2.2. Hỗ trợ xây dựng phát triển các cơ sở, các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

- Tham mưu triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách của tỉnh được ban hành tại: Nghị quyết số 192/2019/NQ-HĐND ngày 16/10/2019 về chính sách khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai để phát triển sản xuất nông nghiệp quy

mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025; Nghị quyết số 20/2021/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021- 2025; Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 về ban hành chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 – 2025; Quyết định số 3908/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 về việc phê duyệt Đề án "Phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2030", Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 07/11/2022 Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh; hình thành các vùng chuyên canh sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2030... với mục tiêu hình thành các vùng sản xuất tập trung, áp dụng các tiêu chuẩn, quy trình quản lý chất lượng tiên tiến; gắn với hình thành các chuỗi giá trị trong sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng và nhân rộng các chuỗi giá trị nông sản, thủy sản an toàn; xây dựng các mô hình liên kết, chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp an toàn. Tiếp tục thực hiện xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng an toàn theo quy định tại Quyết định 3075/QĐ-BNN-QLCL ngày 20/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Tham mưu tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở tham gia các chương trình xúc tiến thương mại tại các địa phương trong tỉnh và các tỉnh, thành phố trên cả nước; hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn giao thương mại điện tử thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nhằm thúc đẩy liên kết và tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn của tỉnh.

2.3. Công tác quản lý điều kiện đảm bảo ATTP; thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và xử lý vi phạm

- Tăng cường công tác quản lý điều kiện đảm bảo ATTP, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm ATTP, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong đó, tập trung chỉ đạo công tác quản lý hoạt động giết mổ, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện và phối hợp có hiệu quả công tác kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành về ATTP của các Chi cục thuộc Sở nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP, hạn chế sự chòng chéo trong thanh, kiểm tra; truy xuất và xử lý triệt để các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đưa sản phẩm vi phạm an toàn thực phẩm ra lưu thông trên thị trường.

2.4. Công tác giám sát an toàn thực phẩm

Thực hiện tốt các chương trình giám sát của Trung ương, địa phương triển khai trên địa bàn. Tổ chức giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản rủi ro cao, tiêu thụ nhiều nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và thanh tra, truy xuất, xử lý tận gốc các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm.

3. Tăng cường nguồn lực

Tiếp tục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nguồn kinh phí nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh trong tổng biên chế cán bộ, công chức được giao hàng năm của Sở để điều chuyển, phân công giữa các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo đủ số lượng và năng lực, trình độ đáp ứng hiệu quả công việc./.

Nơi nhận:

- Cục Chất lượng, Chế biến và PTTT (để t/hợp);
- Văn phòng ĐP VSATTP tỉnh (để biết);
- UBND các huyện, thị xã, TP (để biết);
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, QLCL.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Hoàng Viết Chơn